



ที่ พม ๐๕๐๕/๖๓๗๘

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรื้อการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลศรีสำโรง ที่ สท ๕๓๑๐๑/๕๑๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอศรีสำโรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลศรีสำโรงได้รับคำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอศรีสำโรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พิจารณาแล้วเห็นว่า การโอนและรับโอนสมาชิกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จะเลิกกิจการไปเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่ยังดำเนินกิจการอยู่นั้น ถือเป็น การช่วยเหลือสมาชิกของสมาคมฯ ที่จะเลิกกิจการให้ยังคงได้รับสิทธิในการได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวอันเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ประกอบกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่รับโอนสมาชิกก็จะได้รับประโยชน์จากการได้รับโอนทรัพย์สินและเงินสะสมจากสมาคมฯ ที่เลิกกิจการ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย และเมื่อเป็นการโอนและรับโอนสมาชิกจากสมาคมฯ ที่เลิกกิจการ สมาคมฯ ที่รับโอนจึงอาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเป็นบทเฉพาะกาลให้สมาชิกที่โอนมาจากสมาคมฯ ที่เลิกกิจการให้ได้รับการยกเว้นเงินค่าสมัครและเงินค่าบำรุงได้ ทั้งนี้ สมาคมฯ ที่จะเลิกกิจการจะต้องแก้ไขข้อบังคับก่อนเลิกกิจการกำหนดให้โอนสมาชิก ทรัพย์สินและเงินสะสมไปให้กับสมาคมฯ ที่จะรับโอนเมื่อนายทะเบียนประจำท้องที่รับจดทะเบียนเลิกสมาคม โดยอาจกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกที่ไม่ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่จะรับโอนให้ยื่นความจำนงขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันคืนได้ และสมาคมฯ ที่จะรับโอนจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเป็นบทเฉพาะกาลรับโอนสมาชิก ทรัพย์สินและเงินสะสมจากสมาคมฯ ที่เลิกกิจการ รวมถึงการยกเว้นเงินค่าสมัครและเงินค่าบำรุงด้วย ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดให้จะกระทำได้ก็ต่อโดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติ ส่วนกรณีการรับโอนเจ้าหน้าที่จากสมาคมฯ ที่จะเลิกกิจการเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาศรีสำโรจน์ นั้น เห็นว่าไม่อาจกระทำได้ เนื่องจากเป็นคนละนิติบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน จึงไม่สามารถกำหนดเป็นบทเฉพาะกาลไว้ในระเบียบของสมาคมฯ ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุษณี กังวารจิตต์)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์